

ด่วนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๔๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๘๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยให้รายงาน ผ่าน Google form และจัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ตามแบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิก การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รายงานตามแบบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) รายงานผลและดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ผ่าน Google form ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

/๒. ให้องค์การ...

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล และใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ (...@xxx.go.th) หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ (...@dla.go.th) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ทำหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มรายงานผล



<https://bit.ly/2Rq7SMY>

แนวปฏิบัติฯ



<https://bit.ly/2RusbYV>

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

<http://chiangmaillocal.go.th>

Email:cmlocalsp3@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๕๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗) กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานผลการดำเนินการ

ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยให้รายงาน ผ่าน Google form และจัดส่ง ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ตามแบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิก การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้จังหวัดรายงานตามแบบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รายงานผลและดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ผ่าน Google form ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/๒. ให้องค์กร...

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ ประชาชน

กรมราชทัณฑ์ ไม่แจ้งค สำหรับทำรายงานการออกใบ จากประชาชน

หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การขอแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ
ติดต่อ โทรศัพท์ : 022818079

: 0829678624

Email : tttdtdtd@tttdtd.com

*ส่วนอื่น

ส่วนที่ 1 ชื่อของหน่วยงาน

กรณีที่เป็นการดำเนินการส่วนภูมิภาค ในจังหวัด และอำเภอ หรือราชการส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาคไปจนถึง
ประเทศเพื่อนบ้าน "ส่งผลงานจังหวัด / ภาควิชาส่วนกลางที่ส่งไม่ถูกต้อง"

ประเภทหน่วยงานของท่าน *

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถัดไป

ท่านสามารถดูใน Google Maps

เอกสารนี้ใช้สุ่มค่าฟังก์ชันของ Google Analytics เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ - ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ส่ง - ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

Google